

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์

ถนนประชนานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ นายอำเภอลับแล นายอำเภอท่าปลา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๔๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ได้ดำเนินโครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดี ต่อกิจกรรมยุวกาชาด และให้การสนับสนุน กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับ ผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด และให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในสังกัดทราบ หากมีความประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้จัดส่งเอกสาร หลักฐาน และผลงาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ที่ปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาด ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๕๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑ ๐๔๕

๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง โครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๔/๓๐๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด และให้การสนับสนุน กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความภาคภูมิใจ มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด และให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ ดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ หากมีความประสงค์ จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน และผลงาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ ปฏิบัติกิจกรรมยุวกาชาด ภายในวันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน สุกัญญา ประสงค์ศรี โทร. ๐๙๗ ๒๖๕ ๕๓๒๖

QR Code



<https://bit.ly/3Xx6md7>